



ที่ ตผ ๐๐๖๔.๑ นศ/ ๓๑๔

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๒๔ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ อว ๐๖๓๖/ว ๒๑๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๖

๒. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ อว ๐๖๓๖/๐๓๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๕๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เสร็จแล้ว จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มอบ งานบัญชี

ศศ.ดร. สมรักษ์ รอดเจริญ - รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย การเงินและบัญชี -

C46F187703BC428B98BDAD78A0D9CD2F

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา พลฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๒๙๐๐-๑

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๕๖๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_nrt@oag.go.th

๒๘ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๕:๐๘๙ (Trusted TSA) Personal and Central PKI-LN

Signature Code : x7KHK-TpuTX-R1Jfc-UwX3k



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นของเรื่องทีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 รายการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไม่สามารถระบุสาเหตุของผลต่างได้ ดังนี้

1. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร interface ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวนเงิน 339,915,923.18 บาท ยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวนเงิน 373,861,427.96 บาท ผลต่าง จำนวนเงิน 33,945,504.78 บาท

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร interface ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน มียอดคงเหลือน้อยกว่าตามหนังสือยืนยันยอดธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี ดังนี้

1.2.1 เลขที่บัญชี 816-1-22826-4 ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวนเงิน 53,123,242.77 บาท ตามหนังสือยืนยันยอดธนาคาร จำนวนเงิน 53,349,311.19 บาท ผลต่าง จำนวนเงิน 226,068.42 บาท เป็นรายการที่หน่วยงานยังไม่สามารถระบุสาเหตุของผลต่างได้ จำนวนเงิน 225,918.42 บาท

1.2.2 เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวนเงิน 26,146,399.48 บาท ตามหนังสือยืนยันยอดธนาคาร จำนวนเงิน 26,927,232.53 บาท ผลต่าง จำนวนเงิน 780,833.05 บาท เป็นรายการที่หน่วยงานยังไม่สามารถระบุสาเหตุของผลต่างได้ จำนวนเงิน 515,773.05 บาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



1.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร interface ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงินมียอดคงเหลือเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 520-2-00592-1 จำนวนเงิน 9,268,369.53 บาท ตามหนังสือยืนยันยอดธนาคาร จำนวนเงิน 4,562,776.40 บาท ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงินมากกว่าตามหนังสือยืนยันยอดธนาคาร จำนวนเงิน 4,705,593.13 บาท เป็นรายการที่หน่วยงานยังไม่สามารถระบุสาเหตุของผลต่างได้ทั้งจำนวน

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 6 เงินลงทุนระยะสั้น บัญชีเงินฝากประจำ interface ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวนเงิน 261,227,248.44 บาท ยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวนเงิน 289,916,994.29 บาท ผลต่าง จำนวนเงิน 28,689,745.85 บาท

3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface บัญชีครุภัณฑ์-Interface บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์-Interface และบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง มียอดคงเหลือตามรายงานการเงินไม่ตรงกับรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน โดยมีผลต่าง จำนวนเงิน 175,289,769.00 บาท จำนวนเงิน 24,296,344.67 บาท จำนวนเงิน 45,473,089.35 บาท จำนวนเงิน 10,412,922.98 บาท และ จำนวนเงิน 111,292,909.73 บาท ตามลำดับ

4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น บัญชีเงินรับฝากอื่น ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวนเงิน 94,477,971.55 บาท ยอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวนเงิน 93,275,444.31 บาท ผลต่าง จำนวนเงิน 1,202,527.24 บาท

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 เป็นเหตุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายงานการเงินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอในความถูกต้องของรายการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการเหล่านี้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน สำหรับบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และบัญชีเงินรับฝากระยะสั้น รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับบัญชีค่าเสื่อมราคา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปี นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับการรายงานการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาคีรัฐและนโยบายการบัญชีภาคีรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากรายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

Ch



ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวนิดา พสฤทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นางศุภกษา กิจชาติ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	478,464,214.17	456,753,469.21
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	3,392,565.73	3,662,643.07
เงินลงทุนระยะสั้น	6	261,227,248.44	243,454,726.40
วัสดุคงเหลือ	7	2,441,497.99	3,023,247.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		745,525,526.33	706,894,086.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8	2,059,703,438.32	2,113,465,906.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	2,010,792.28	2,180,450.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,061,714,230.60	2,115,646,356.58
รวมสินทรัพย์		2,807,239,756.93	2,822,540,443.10
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	10	-	1,871,644.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11	2,689,530.34	26,211.99
เงินรับฝากระยะสั้น	12	104,394,869.86	86,891,472.92
รวมหนี้สินหมุนเวียน		107,084,400.20	88,789,328.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	13	16,808,506.74	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		16,808,506.74	-
รวมหนี้สิน		123,892,906.94	88,789,328.91
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		845,325,552.45	845,668,951.45
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		1,838,021,297.54	1,888,082,162.74
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		2,683,346,849.99	2,733,751,114.19
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		2,807,239,756.93	2,822,540,443.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	16	515,032,990.27	503,658,772.34
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	17	-	72,539,836.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18	174,659,609.71	216,110,506.21
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	19	901,815.00	9,696,630.00
รายได้อื่น	20	44,993,131.50	32,440,141.64
รวมรายได้		735,587,546.48	834,445,886.97
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21	359,824,600.36	345,623,770.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ	22	73,087,340.32	70,115,832.72
ค่าตอบแทน	23	31,786,766.59	31,000,016.08
ค่าใช้จ่าย	24	81,344,215.11	49,597,670.09
ค่าวัสดุ	25	47,616,616.36	45,503,248.17
ค่าสาธารณูปโภค	26	34,352,209.08	21,423,208.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27	146,667,775.48	167,345,261.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	28	-	72,473,988.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	29	1.00	43,079.22
รวมค่าใช้จ่าย		774,679,524.30	803,126,076.18
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		(39,091,977.82)	31,319,810.79
ต้นทุนทางการเงิน		-	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(39,091,977.82)	31,319,810.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

WIT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	องค์ประกอบอื่นของ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	845,668,951.45	1,858,668,770.81	-	2,704,337,722.26
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(1,906,418.86)	-	(1,906,418.86)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	845,668,951.45	1,856,762,351.95	-	2,702,431,303.40
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุนสำหรับปี 2565				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	31,319,810.79	-	31,319,810.79
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	845,668,951.45	1,888,082,162.74	-	2,733,751,114.19

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	องค์ประกอบอื่นของ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 -ตามที่รายงานไว้เดิม	845,668,951.45	1,888,082,162.74	-	2,733,751,114.19
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	15	(10,968,887.38)	-	(10,968,887.38)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - หลังการปรับปรุง	845,668,951.45	1,877,113,275.36	-	2,722,782,226.81
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุนสำหรับปี 2566				
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนลด	(343,399.00)	-	-	(343,399.00)
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	(39,091,977.82)	-	(39,091,977.82)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	845,325,552.45	1,838,021,297.54	-	2,683,346,849.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์กรอัครริยะที่ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย ก้าวไกลสู่สากล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00551-31-2

กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี จำนวน 440,379,047.67 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 435,012,505.12 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 91,761,360.00 บาท และงบประจำปี จำนวน 348,617,687.67 บาท เพื่อใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สำหรับผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม สำหรับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการ นำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ATW

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยฯ จัดทำบัญชีในระบบเกณฑ์คงค้างโดยเงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินบันทึกบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS-Thai) และเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ จะนำข้อมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยฯ บันทึกในงบทดลอง แบบ บข.11 เข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และประมวลผลรายงานการเงินภาพรวม รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ แสดงตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินหน่วยงานภาครัฐ

รายงานการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ตราพดและธนาคณัติ หน่วยงานรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

- รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

3.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

- ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดขึ้นแล้วในรอบบัญชีปัจจุบันแต่ยังมิได้รับชำระเงิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

3.3 เงินลงทุน

เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

3.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมิไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและมีลักษณะคงทนถาวรหน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

WTH

3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- หน่วยงานแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- หน่วยงานรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการเพิ่มขึ้นจากการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (ดูตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ดังนี้

อาคารถาวร	15-40 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	8-15 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15-25 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	5-15 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3-12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5-30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5-10 ปี
ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15-20 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5-10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	2-10 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	2-10 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2-10 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	5-10 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	5-15 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3-5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	2-5 ปี

WTH

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2-5	ปี
ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ	2-5	ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	2-5	ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	5-10	ปี
ครุภัณฑ์สนาม	2-5	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	2-15	ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิ์ควบคุมการใช้งานประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2-20	ปี
--------------------	------	----

3.7 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้จะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เจ้าหนี้อื่น เป็นต้นหน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ และเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าและบริการและสินทรัพย์จากผู้ขายแล้ว การรับสินค้าและบริการและสินทรัพย์นี้ หมายถึงจุดที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และให้หน่วยงานแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยรายละเอียดประเภทเจ้าหนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.8 ใบสำคัญค้ำจ่าย

รับรู้เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจากข้าราชการหรือลูกจ้างรวมถึงการรับรู้ใบสำคัญที่ตรงจ่ายเงินจากเงินงบประมาณ

3.9 เงินรับฝากและเงินประกันอื่น

รับรู้เมื่อได้รับเงิน

3.10 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินกับคลัง

น.ก.ค.

2) กรณีที่เบิกหักผลึกส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติค่าขอเบิกเงินจากคลัง

3.11 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล ดังนี้

- 1) เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้ ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือ
- 2) รับรู้รายได้พร้อมกับรับรู้ค่าใช้จ่ายในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือ
- 3) รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค่าขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่หน่วยงานเบิกจ่ายเงินกู้ฝากคลัง

3.12 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

- หน่วยงานรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

- 1) หน่วยงานได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
- 2) หน่วยงานไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทำหรือไม่ได้ควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 3) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
- 4) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น
- 5) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

- เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นตอนความสำเร็จของรายการ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

- 1) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
- 2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น
- 3) หน่วยงานสามารถวัดขั้นความสำเร็จของรายการ ณ วันที่ในรายงานการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
- 4) หน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รายการนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.13 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนำส่งคลัง หน่วยงานรับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้องนำเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

WTC

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
เงินสดในมือ	280,402.21	311,030.00
เงินฝากธนาคาร Interface	339,915,923.18	318,312,755.43
เงินฝากคลัง	138,267,888.78	138,129,683.78
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	478,464,214.17	456,753,469.21

เงินฝากธนาคาร Interface ปี 2566 ประกอบด้วย

		(หน่วย : บาท)	
ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
1	กรุงเทพ 816-6-00582-4	กระแสรายวัน	1,000.00
2	กรุงเทพ 816-6-02466-7	กระแสรายวัน	-
3	กรุงเทพ 816-6-02370-9	กระแสรายวัน	22,004.00
4	กรุงเทพ 816-1-58282-3	ออมทรัพย์	3,404.83
5	กรุงเทพ 816-1-22826-4	ออมทรัพย์	53,123,242.77
6	กรุงเทพ 816-0-23820-7	ออมทรัพย์	304,171.74
7	กรุงเทพ 816-1-03765-5	ออมทรัพย์	26,146,399.48
8	ทหารไทยธนชาติ 520-2-00592-1	ออมทรัพย์	9,268,369.53
9	ทหารไทยธนชาติ 520-2-10651-3	ออมทรัพย์	3,855,868.26
10	กรุงเทพ 816-0-61238-9	ออมทรัพย์	19,805,628.07
11	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นศ. 15-00259-0	ออมทรัพย์	35,633.08
12	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นศ. 15-00312-0	ออมทรัพย์	3,132,998.18
13	เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นศ. 15-00558-8	ออมทรัพย์	9,836,968.83
14	กรุงเทพ 816-0-33464-8	ออมทรัพย์	20,779,608.58
15	กรุงเทพ 816-0-73718-1	ออมทรัพย์	256,715.10
16	ออมสิน 02-0-27831859-5	ออมทรัพย์	5,142,126.34
17	กรุงเทพ 816-0-84093-4	ออมทรัพย์	331,837.60
18	กรุงเทพ 816-0-85589-3	ออมทรัพย์	65,676.14
19	กรุงเทพ 816-0-86992-4	ออมทรัพย์	914,097.64
20	กรุงเทพ 816-0-88772-8	ออมทรัพย์	3,845,798.01
21	กรุงเทพ 816-0-93303-7	ออมทรัพย์	2,657,773.65
22	กรุงเทพ 816-0-95471-9	ออมทรัพย์	12,289,875.88
23	ทหารไทยธนชาติ 520-2-00984-0	ออมทรัพย์	265,256.19
24	ทหารไทยธนชาติ 520-2-03527-4 (กองทุนขุนบวรรัตน์รักษ์)	ออมทรัพย์	41,038.82
25	กรุงเทพ 816-0-97036-6	ออมทรัพย์	10,926.61
26	กรุงเทพ 816-3-00565-3	ออมทรัพย์	70,463.09
27	กรุงเทพ 816-3-04458-6	ออมทรัพย์	4,950,903.27

Signature

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

เงินฝากธนาคาร Interface ปี 2566 ประกอบด้วย

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
28	ทหารไทยธนชาติ 520-3-30009-9	3 เดือน	179,325,687.68
29	ทหารไทยธนชาติ 506-3-30255-7 (ทุน อ.สมพุทธ)	3 เดือน	88,136.35
30	กรุงเทพฯ 294-2-28628-3 (กองทุนพัฒนาวัฒนธรรม)	3 เดือน	5,043,921.72
31	กรุงเทพฯ 294-2-28627-5 (กองทุน อ.สมหมาย)	3 เดือน	17,605.08
32	กรุงเทพฯ 294-2-25616-1	3 เดือน	17,852.88
33	กรุงเทพฯ 294-2-31886-2 (กองทุน อ.จรูญท์)	3 เดือน	42,522.69
34	อาคารสงเคราะห์ 075-21-000278-1	3 เดือน	658,472.36
35	ทหารไทยธนชาติ 520-3-30130-3 (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)	3 เดือน	4,446,270.18
36	ทหารไทยธนชาติ 520-3-30508-0 (กองทุนแม่กิม)	3 เดือน	54,608.92
37	แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 409-300016-7	3 เดือน	5,640,042.32
38	กรุงไทย 816-2-04435-3	3 เดือน	1,368,522.09
รวมทั้งสิ้น			373,861,427.96

บัญชีเงินฝาก-Interface ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวน 339,915,923.18 บาท ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวน 373,861,427.96 บาท ผลต่างจำนวน 33,945,504.78 บาท เป็นผลต่างตั้งแต่มีการยกยอดเข้าระบบ GFMS ในปี 2547 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการหาสาเหตุของจำนวนดังกล่าว

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

				(หน่วย : บาท)
		2566		2565
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		704,760.00		1,009,055.20
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		2,687,805.73		2,653,587.87
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น		3,392,565.73		3,662,643.07
ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้				(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
		ไม่เกิน 15 วัน	เกินกว่า 15 วัน	
2566	704,760.00	-	-	704,760.00
2565	733,720.20	268,535.00	6,800.00	1,009,055.20

Handwritten signature

หมายเหตุ 6- เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
เงินฝากประจำ Interface	261,227,248.44	243,454,726.40
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	261,227,248.44	243,454,726.40

เงินฝากประจำ Interface ปี 2566 ประกอบด้วย

				(หน่วย : บาท)
ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		จำนวนเงิน
1	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-03205-3	3,12 เดือน		13,756,963.62
2	ธนาคารกรุงไทย - 816-2-02186-8 (กองทุนเสาวนิตย์)	12 เดือน		18,415.06
3	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-34962-8	6 เดือน		86,176,186.30
4	ธนาคารกรุงเทพฯ - 294-2-29558-1(กองทุน อ.กลาย)	12 เดือน		85,629.55
5	ธนาคารกสิกรไทย - 173-3-01867-0	3;12 เดือน		-
6	ธ.กรุงศรีอยุธยา - 141-2-13314-0	12 เดือน		159,249,761.20
7	ธนาคารกรุงเทพ - 437-213425-6	12 เดือน		30,630,038.56
	รวมทั้งสิ้น			289,916,994.29

บัญชีเงินฝากประจำ-Interface ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวน 261,227,248.44 บาท ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวน 289,916,994.29 บาท ผลต่างจำนวน 28,689,745.85 บาท เป็นผลต่างตั้งแต่มีการยกยอดเข้าระบบ GFMS ในปี 2547 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการหาสาเหตุของจำนวนดังกล่าว

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
วัสดุคงเหลือ	2,441,497.99	3,023,247.84
รวมวัสดุคงเหลือ	2,441,497.99	3,023,247.84

N/A

หมายเหตุ 8 รั้วหิน ออคารและอุปกรณ

25 ธันวาคม 65

ที่ต้น	ราคาทุน		ค่าเสื่อมราคาสะสม		มูลค่าสุทธิ	
	ณ.1 ต.ค. 65	ณ.30 ก.ย. 66	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ.30 ก.ย. 66	ณ.1 ต.ค. 65
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-interface	34,483,680.00	30,621,840.00	6,296,160.00	3,861,840.00	10,158,000.00	34,483,680.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,685,192.29	51,535,431.55	2,374,220,623.84	-	1,622,775,501.05	1,647,576,475.69
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,023.09	-	65,023.09	6,895.03	55.00	6,950.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	-	1.00	-	1.00	1.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	-	68.00	-	68.00	68.00
ครุภัณฑ์-interface	480,085,811.37	76,973,307.99	557,009,119.36	49,999.00	203,709,592.54	193,717,590.56
ครุภัณฑ์-สุทธิ	480,150,903.46	76,973,307.99	557,074,211.45	49,999.00	203,709,716.54	193,724,609.59
งานระหว่างก่อสร้าง	237,681,140.73	44,595,061.00	59,215,981.00	286,426,293.87	223,060,220.73	237,681,140.73
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ	3,075,000,916.48	179,399,960.54	89,887,821.00	1,932,799.00	2,059,703,433.32	2,113,465,906.01

เนื่องจากในปี 2547 มีการยกยอดเข้าระบบ GFMS อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-interface ครุภัณฑ์-interface และงานระหว่างก่อสร้าง มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ตามรายละเอียด ดังนี้

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface มียอดคงเหลือตามรายงานการเงิน 2,374,220,623.84 บาท แต่มียอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบ 2,198,930,854.84 บาท มีผลต่างจำนวน 175,289,769.00 บาท
- ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface มียอดคงเหลือตามรายงานการเงิน 751,445,122.79 บาท แต่มียอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบ 775,741,467.46 บาท มีผลต่างจำนวน 24,296,344.67 บาท
- ครุภัณฑ์ Interface มียอดคงเหลือตามรายงานการเงิน 557,009,119.36 บาท แต่มียอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบ 511,536,030.01 บาท มีผลต่างจำนวน 45,473,089.35 บาท
- ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ Interface มียอดคงเหลือตามรายงานการเงิน 353,299,526.82 บาท แต่มียอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบ 363,712,449.80 บาท มีผลต่างจำนวน 10,412,922.98 บาท
- งานระหว่างก่อสร้าง มียอดคงเหลือตามรายงานการเงิน 223,060,220.73 บาท แต่มียอดคงเหลือตามรายละเอียดประกอบ 111,767,311.00 บาท มีผลต่างจำนวน 111,292,909.73 บาท

หมายเหตุ 9 ลิ้นทรีพีไม่มีตัวตน Interface

ที่ต้น	ราคาทุน		ค่าเสื่อมราคาสะสม		มูลค่าสุทธิ	
	ณ.1 ต.ค. 65	ณ.30 ก.ย. 66	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ.30 ก.ย. 66	ณ.1 ต.ค. 65
ลิ้นทรีพีไม่มีตัวตน Interface	7,153,757.58	1,473,900.00	1,473,900.00	6,616,865.30	2,010,792.28	2,180,450.57
รวมลิ้นทรีพีไม่มีตัวตน Interface	7,153,757.58	1,473,900.00	1,473,900.00	6,616,865.30	2,010,792.28	2,180,450.57

ATIME

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้การค้า

	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	1,871,644.00
รวมเจ้าหนี้การค้า	-	1,871,644.00

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	2566	2565
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	-	17,648.25
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,689,530.34	8,563.74
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,689,530.34	26,211.99

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น

	2566	2565
เงินรับฝากอื่น	94,477,971.55	77,944,962.36
เงินประกันอื่น	9,916,898.31	8,946,510.56
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	104,394,869.86	86,891,472.92

เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

	2566	2565
กองทุนไทยช่วยไทย	3,132,998.18	3,038,087.58
เงินกู้ตามมาตรฐานภาครัฐ	6,413.83	6,413.83
ภาษีเงินได้-หัก ณ ที่จ่าย	138,932.36	160,985.79
เงินสมทบประกันสังคม	909,241.00	897,649.00
กองทุนกั๊ยมเพื่อการศึกษา กยศ.	6,526,124.95	7,206,138.95
กองทุนกั๊ยมเพื่อการศึกษา กรอ.	(305,870.00)	234,130.00
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	4,444,148.45	1,843,521.40
กองทุนพัฒนาบุคลากร	22,771,977.83	20,531,143.83
กองทุนอุดหนุนวิจัย	767,925.06	(410,178.14)
เงินรับฝากศกกิจกรรมนักศึกษา	4,636,270.00	3,878,300.00
เงินฝากถอนคืนค่าประกัน	11,202,879.58	10,372,499.58
ค่านำรุ่งห้องสมุด ร.ร.สาธิต	458,800.00	366,600.00
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	1,306.00	471.00
โครงการคลินิก	76,169.50	304,818.04
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนกั๊ยมเพื่อการศึกษา	2,453.00	91,893.00
โครงการสนับสนุนวิจัย วท.เรื่องการสังเคราะห์แก๊สเมตอกซิดกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	26,500.00	26,500.00

ก.พี.อ.

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น (ต่อ)

เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
โครงการสำรวจความพึงพอใจ อบต.	471,400.00	356,400.00
กองทุน อ.กลาย กระจายวงค์	4,960.49	4,534.47
กองทุน อ.สมพุทธ สุระเจน	1,647.91	1,516.19
กองทุน อ.จรุณห์ เพชรมณี	1,634.06	1,367.28
กองทุน อ.สมหมาย จันทวี	676.01	565.49
กองทุนพื่อน้อมแม่กิมหันต์นังคลา	912.59	830.53
กองทุนพัฒนาวัฒนธรรม	193,268.48	161,607.26
ทุนขุนบวรรัตน์	281.27	230.02
กองทุนเสาวนิตย์ กาญจนรัตน์	859.12	790.32
ทุนสนับสนุนกิจกรรมนันทศึกษา	1,100,295.90	1,241,433.90
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ	1,616,401.26	1,357,041.26
กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	100.00	100.00
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562	971,548.80	1,149,261.50
ค่าประกันอุบัติเหตุ ร.ร.สาธิต	142,888.02	119,048.02
ยศ.พนักงานมหาวิทยาลัย	114,683.00	111,228.00
บพท.(ดอกเปีย)	50,117.20	35,785.71
ทุนโครงการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ	776,536.40	276,229.80
ทุนโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา-ขนมลา	1,280,028.21	577,265.00
เงินอุดหนุนดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ	92,092.00	92,092.00
ทุนอุดหนุนการวิจัยสัญญาเลขที่ สป.อว. ปี 2564	75,000.00	75,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการเงินและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	55,247.00	55,247.00
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,957,953.65	1,489,777.17
ค่าธรรมเนียมรับสมัคร และค่าลงทะเบียน ปี 2564 (นศ.โอนเกิน)	55,234.27	48,959.39
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม	4,000.00	4,000.00
โครงการตามแนวทางคู่มือวิทยเพื่อโอท็อป ประจำปีงบประมาณ 2564	291,693.70	458,333.70
โปรแกรม 16 แผนงาน : โครงการปฏิรูประบบ อววน.แผนงานย่อย	530,238.67	55,430.37
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้	900,966.50	13,810.50
ค่าเปิด บข ธนาคารนันทศึกษา	48,600.00	32,400.00
โครงการยวชนอาสา ในพื้นที่แม่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	257,090.00	476,474.00
โครงการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น	248,396.00	176,240.00
การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อววนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์	111,350.00	271,350.00
ค่าลงทะเบียนโครงการ Registration fee for the 15	47,803.68	47,803.68
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้	165,000.00	192,500.00
ค่าสมัครสอบ CEFR	600.00	37,550.00
กิจกรรมอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	4,500.00	4,500.00

WThe

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะสั้น (ต่อ)

เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

	2566	2565
		(หน่วย : บาท)
พัฒนาศักยภาพวิศวกรสังคมกลุ่มเครื่องแกง ต.นบพิทา	142,490.00	569,980.00
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ FundamentalFind	10,926.61	4,496,886.11
โครงการช่างศิลป์ถิ่นนครตามโครงการขับเคลื่อนวิจัย	70,463.09	224.86
ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา	480.00	480.00
งปม.สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่	1,440,567.61	1,688,868.00
รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน	673,834.80	673,834.80
เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม	50.00	82,800.00
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1,031,792.10	84,350.40
พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเขาหลวง	320,350.00	337,722.50
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.สวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร	12,465.00	-
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	6,760.00	-
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการผ้าพื้นถิ่น	16.00	-
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน	160,000.00	-
ค่าปรับโครงการก่อสร้าง ลีจ้เกจ สัญญา 15/2558	14,400,000.00	-
โครงการวิจัยทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2564	192,460.00	-
สมทบทอดกฐิน	3,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ววน.66	4,950,903.27	-
สนับสนุนการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา	35,000.00	-
การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 13	20,500.00	-
อบรมปฏิบัติการ STEM โรงเรียนยพรมศรีวิทย์าคม	7,286.50	-
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	228,580.00	-
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ ธุรกิจเรียนปลอดภัย	8,000.00	-
เงินสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	6,140.00	-
โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม บูรณาการปรัชญา	280,344.00	-
ค่าลงทะเบียนประชุมคมบดี คมส.มรภ. ทั่วประเทศ	286,031.00	-
ค่าลงทะเบียนโครงการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร	2,240.00	-
โครงการ NSTRU เดินวิ่งเพื่อการกุศล 2566	14,000.00	-
เงินอุดหนุน คำรับรองเลขที่ SFB 660011/0461	2,272,097.40	-
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเคมี เรื่องการเตรียมสารละลาย	2,443.00	-
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง	9,940.00	-
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจร้านขนมจีน	40,000.00	-
คลังอุปกรณ์นักเรียน	52,160.00	-
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมหนึ่งตะลุง	223,850.00	-
คาส้มครสอบ ToEic	-	323,900.78
คาส้มครสอบ CU-TEP	-	156,066.20

(Handwritten signature)

หมายเหตุ 12- เงินรับฝากระยะสั้น (ต่อ)

เงินรับฝากอื่นประกอบด้วย

	2566	2565
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ EGAT Animation Awards	-	215,894.00
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศีกยภาพบุคลากรทางการศึกษา	-	259,400.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบและค่าจัดสอบ	-	58.00
โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยี	-	9,900.00
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน BCG	-	10,560,543.05
อบรมหลักสูตรผู้สอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน	-	5,850.00
	<u>93,275,444.31</u>	<u>76,742,435.12</u>

บัญชีเงินรับฝากอื่น ยอดคงเหลือตามรายงานการเงิน จำนวน 94,477,971.55 บาท ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวน 93,275,444.31 บาท ผลต่างจำนวน 1,202,527.24 บาท เป็นผลต่างตั้งแต่มีการยกยอดเข้าระบบ GFMS ในปี 2547 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการหาสาเหตุของจำนวนดังกล่าว

เงินประกันอื่นประกอบด้วย

	2566	2565
เงินมัดจำประกันสัญญา	9,708,898.31	8,738,510.56
ประกันซอง	208,000.00	208,000.00
รวม	<u>9,916,898.31</u>	<u>8,946,510.56</u>

หมายเหตุ 13 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

	2566	2565
ประมาณการหนี้สินอื่น	16,808,506.74	-
รวมประมาณการหนี้สินระยะยาว	<u>16,808,506.74</u>	<u>-</u>

มหาวิทยาลัยฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีที่ถูกฟ้องร้อง จำนวน 1 คดี เรื่องผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง และค่าปรับในโครงการสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจรั้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 กลุ่มอาคาร โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด ให้มหาวิทยาลัยฯ ชำระเงินจำนวน 16,808,506.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พนักงานอัยการได้อื่นร้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

หมายเหตุ 14 ภาวะผูกพัน

ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 ดังนี้

	2566	2565
ไม่เกิน 1 ปี	93,750.00	687,000.00
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	-	93,750.00
รวม	93,750.00	780,750.00

	2566	2565
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	55,847,822.00	58,759,361.00
อุปกรณ์และอื่น ๆ	3,060,000.00	824,677.00
รวม	58,907,822.00	59,584,038.00

ภาวะผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 15 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

ในปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีจากการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามงวดบัญชี ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสมยกมา ลดลงสุทธิ จำนวน 10,968,887.38 บาท ประกอบด้วย

- รายการปรับปรุงบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ลดลง จำนวน 73,422,420.04 บาท ดังนี้
 - ปรับปรุงบัญชีที่ดินซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ บันทึกไว้สูงไป จำนวน 30,621,840.00 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าบำรุงการศึกษา ปี 2565 บันทึกสูงไป จำนวน 221,100.00 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีรายได้บริการวิชาการปี 2563 บันทึกไว้สูงไป จำนวน 902,156.00 บาท
 - บันทึกบัญชีค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface ปี 2564-2565 จำนวน 183,189.04 บาท
 - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของโครงการบ่มเพาะ UBI ปี 2552 จำนวน 645,000.00 บาท
 - บันทึกบัญชีค่าตอบแทนของโครงการครูเข้มแข็ง ปี 2553 จำนวน 288,800.00 บาท
 - บันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารปี 2554-2555 กรุงเทพฯ 816-1-03765-5 จำนวน 31.00 บาท
 - บันทึกบัญชีจ่ายคืนค่าลงทะเบียนของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 จำนวน 198,000.00 บาท
 - บันทึกบัญชีรายการโอนเงินออกจากธนาคารกรุงไทย 816-1-22826-4 จำนวน 30,000,000.00 บาท
 - บันทึกบัญชีจ่ายคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 9,521,744.00 บาท
 - บันทึกบัญชีค่าตอบแทนการสอนภาคเรียนที่ 2/2547 จำนวน 840,560.00 บาท
- รายการปรับปรุงบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาเพิ่มขึ้น จำนวน 62,453,532.66 บาท ดังนี้
 - ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง Interface ปี 2565 บันทึกสูงไป 1,882,800.00 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายของโครงการติดอาวุธทางปัญญา บันทึกไว้สูงไป จำนวน 224,000.00 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุ ปี 2558 บันทึกไว้สูงไป จำนวน 2,664.86 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีที่ดิน(เงินนอกงบประมาณ) บันทึกไว้ต่ำไป จำนวน 6,296,160.00 บาท
 - ปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ปี 2555 ของธนาคารกรุงไทย เลขที่ 816-1-03765-5 บันทึกไว้ต่ำไป จำนวน 0.11 บาท

Withe

หมายเหตุ 15 การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน (ต่อ)

- ปรับปรุงบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร ปี 2555 บันทึกไว้สูงไป จำนวน 1,183.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM ปี 2553 จำนวน 21,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้โครงการครูเข้มแข็ง ปี 2554-2555 จำนวน 59,982.00 บาท
- บันทึกรับรายได้โครงการวิ่งมินิมาราธอน จำนวน 2,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าบำรุงการศึกษา ปี 2553 จำนวน 21,428,710.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าบำรุงการศึกษา ปี 2554 และ 2556 จำนวน 30,955,030.00 บาท
- บันทึกรับรายได้อื่น ปี 2548 จำนวน 385.00 บาท
- บันทึกรับรายได้อื่น ปี 2552 จำนวน 300.00 บาท
- บันทึกรับรายได้โครงการบ่มเพาะ UBI ปี 2552 จำนวน 645,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้เงินสนับสนุนจาก สกอ. ปี 2553 จำนวน 73,660.00 บาท
- บันทึกรับรายได้โครงการยกระดับคุณภาพครู ปี 2554 จำนวน 195,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM ปี 2554 จำนวน 14,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้จัดบริการ ปี 2554 จำนวน 150,000.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าบำรุงการศึกษา ปี 2555 จำนวน 41,700.00 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าบำรุงการศึกษา ปี 2549 จำนวน 447,250.00 บาท
- บันทึกรับรู้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปี 2547-2548 ของธนาคารกรุงไทย 816-1-03765-5 จำนวน 2,412.98 บาท
- บันทึกรับรู้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปี 2547-2557 ของธนาคารกรุงไทย 816-1-58282-3 จำนวน 3,294.71 บาท
- บันทึกรับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM ปี 2548 จำนวน 7,000.00 บาท

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ

	2566	2565
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	2566	2565
รายได้จากงบบุคลากร	80,119,309.34	80,621,944.30
รายได้จากงบดำเนินงาน	5,526,744.44	4,583,102.26
รายได้จากงบลงทุน	79,335,235.35	77,403,798.00
รายได้จากงบอุดหนุน	260,179,794.45	246,685,151.32
รายได้จากงบกลาง	79,946,476.85	76,752,812.85
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	14,000.00	15,997.50
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(175,630.06)	(19,517.19)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	504,945,930.37	486,043,289.04

	2566	2565
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)	2566	2565
รายได้จากงบลงทุน	9,281,101.65	15,528,686.00
รายได้จากงบอุดหนุน	788,310.00	2,086,797.30
รายได้จากงบกลาง	17,648.25	
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	10,087,059.90	17,615,483.30
รวม รายได้จากงบประมาณ	515,032,990.27	503,658,772.34

Handwritten signature or initials.

หมายเหตุ 17 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
รายได้จากเงินกู้	-	72,539,836.78
รวมรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล	<u>-</u>	<u>72,539,836.78</u>

หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	174,537,591.71	216,040,516.21
รายได้ค่าบริการการศึกษา	122,018.00	69,990.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	<u>174,659,609.71</u>	<u>216,110,506.21</u>

หมายเหตุ 19 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ	-	6,200,000.00
รายได้จากการบริจาค	901,815.00	3,496,630.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>901,815.00</u>	<u>9,696,630.00</u>

หมายเหตุ 20 รายได้อื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	3,097,962.84	1,914,818.96
รายได้เงินนอกงบประมาณ	31,457,959.19	12,203,723.00
รายได้ค่าปรับ	8,397,086.99	3,601,815.40
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	14,406.00	180,990.00
รายได้อื่น	2,025,716.48	14,538,794.28
รวมรายได้อื่น	<u>44,993,131.50</u>	<u>32,440,141.64</u>

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
เงินเดือน	67,479,201.70	69,932,080.77
เงินประจำตำแหน่ง	9,176,730.10	6,723,329.17
ค่าจ้าง	267,818,075.71	254,523,336.09
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,766,067.42	5,847,999.71
ค่ารักษาพยาบาล	3,288,700.43	3,256,867.89
เงินช่วยการศึกษาบุตร	423,050.00	650,180.00

WITHE

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อ)

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
เงินชดเชย กบข.	938,038.80	928,105.20
เงินสมทบ กบข.	1,407,058.20	1,392,157.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,778.00	188,404.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,900.00	14,500.00
ค่าเช่าบ้าน	720,000.00	639,423.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,524,000.00	1,527,386.67
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	359,824,600.36	345,623,770.95

หมายเหตุ 22 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
บำนาญ	52,201,378.20	49,332,070.70
เงินช่วยค่าครองชีพ	3,318,460.20	3,448,523.04
บำเหน็จ	4,586,928.00	4,586,928.00
บำเหน็จตกทอด	1,687,063.25	1,963,459.30
บำเหน็จดำรงชีพ	3,106,261.40	2,600,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	7,703,741.80	7,407,810.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,204.00	115,500.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	412,303.47	661,541.49
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	73,087,340.32	70,115,832.72

หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	31,786,766.59	31,000,016.08
รวมค่าตอบแทน	31,786,766.59	31,000,016.08

หมายเหตุ 24 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	14,224,584.97	17,948,848.58
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	7,836,026.89	4,214,879.33
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,470,222.12	2,726,767.18
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	782,473.10	638,970.10
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,048,360.00	2,279,015.15
ค่าธรรมเนียม	2,826.00	1,245.00

WTH

หมายเหตุ 24 ค่าใช้สอย (ต่อ)

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าเช่า	2,553,300.00	2,305,900.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	16,808,506.74	-
ค่าใช้สอยอื่น	27,617,915.29	19,882,044.75
รวมค่าใช้สอย	81,344,215.11	49,597,670.09

หมายเหตุ 25 ค่าวัสดุ

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าวัสดุ	39,271,927.40	40,835,574.98
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,344,688.96	4,667,673.19
รวมค่าวัสดุ	47,616,616.36	45,503,248.17

หมายเหตุ 26 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าไฟฟ้า	33,429,503.55	20,213,478.14
ค่าโทรศัพท์	61,064.53	603,547.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	607,437.00	358,376.44
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	254,204.00	247,806.50
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,352,209.08	21,423,208.34

หมายเหตุ 27 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	78,219,206.19	111,387,153.88
ครุภัณฑ์	66,988,200.04	54,725,141.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,460,369.25	1,232,966.82
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	146,667,775.48	167,345,261.83

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	-	72,473,988.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	72,473,988.78

W.K.H.

หมายเหตุ 29 ค่าใช้จ่ายอื่น

	2566	2565
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์	1.00	2,231.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	40,848.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1.00</u>	<u>43,079.22</u>

หมายเหตุ 30 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงินจากผู้บริหารหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	309,390,547.67	-	-	309,385,529.11	5,018.56
รายการบุคลากรภาครัฐ	309,390,547.67			309,385,529.11	5,018.56
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	109,994,700.00	-	11,974,391.00	96,088,309.86	1,931,999.14
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23,609,700.00		8,643,500.00	14,289,587.29	676,612.71
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,385,000.00		3,330,891.00	81,798,722.57	1,255,386.43
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	18,288,100.00	-	-	16,485,906.50	1,802,193.50
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	18,288,100.00			16,485,906.50	1,802,193.50
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,705,700.00	-	-	2,557,327.70	148,372.30
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,705,700.00			2,557,327.70	148,372.30
รวม	440,379,047.67	-	11,974,391.00	424,517,073.17	3,887,583.50

งบประมาณเบิกแทนกัน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการที่สนับสนุนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,000.00	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองยั่งยืน	14,000.00	14,000.00	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	977,600.00	792,289.10	185,310.90
ค่าใช้จ่ายโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	977,600.00	792,289.10	185,310.90
รวม	991,600.00	806,289.10	185,310.90

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ 2565 (กรณีใบสั่งซื้อ/สัญญา)			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	15,645,593.00	8,142,873.00	7,502,720.00
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9,162,350.00	3,351,630.00	5,810,720.00
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,483,243.00	4,791,243.00	1,692,000.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	405,790.00	405,790.00	-
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	405,790.00	405,790.00	-
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	127,485.00	127,485.00	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	127,485.00	127,485.00	-
รวม	16,178,868.00	8,676,148.00	7,502,720.00

CP
NTHC

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	296,146,805.12	-	-	295,066,913.01	1,079,892.11
รายการบุคลากรภาครัฐ	296,146,805.12			295,066,913.01	1,079,892.11
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	112,305,700.00	-	15,645,593.00	94,939,485.46	1,720,621.54
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	26,122,200.00		9,162,350.00	16,159,356.98	800,493.02
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86,183,500.00		6,483,243.00	78,780,128.48	920,128.52
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	23,959,400.00	-	405,790.00	17,422,411.07	6,131,198.93
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,959,400.00		405,790.00	17,422,411.07	6,131,198.93
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	2,600,600.00	-	127,485.00	2,272,986.64	200,128.36
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	2,600,600.00		127,485.00	2,272,986.64	200,128.36
รวม	435,012,505.12	-	16,178,868.00	409,701,796.18	9,131,840.94

Handwritten signature/initials

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายงานรายได้แผ่นดิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	2566	(หน่วย: บาท) 2565
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
รายได้แผ่นดินนอกจากภาษี			
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด		700.00	45,410.00
รายได้ค่าบริการอื่น		494,480.35	126,335.97
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า		522,180.28	105,687.25
รวมรายได้แผ่นดินนอกจากภาษี		<u>1,017,360.63</u>	<u>277,433.22</u>
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		<u>1,017,360.63</u>	<u>277,433.22</u>
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ		1,017,360.63	277,433.22
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		1,017,360.63	277,433.22
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-	-
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-	-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ		<u>-</u>	<u>-</u>

ATM